

ชื่อหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
คำสำคัญ	คุณภาพงบการเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นักศึกษา	นางสาวเอื้องฟ้า คุณแสง รหัส 57500282
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ดร.สุริย์ โปษกรณ์ภู
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปัจจัยคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงิน ได้แก่ ด้านผู้ทำบัญชี ด้านมาตรฐานการบัญชี และด้านผู้ประกอบการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 273 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผลคะแนนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านความเชื่อถือได้และความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ส่วนด้านการเปรียบเทียบกันได้และด้านความเข้าใจ ได้มีค่าเฉลี่ยระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ส่วนด้านมาตรฐานการบัญชี และด้านผู้ทำบัญชี มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งเมื่อจำแนกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้ทำบัญชี ในการจัดทำบัญชีจะยึดหลักการทางภาษีมากกว่าหลักการทางบัญชี ส่งผลทำให้งบการเงินไม่มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านมาตรฐานการบัญชี ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด และกิจการมีนโยบายการบัญชีที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด